

THƯ MỤC

TẠP CHÍ THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH TIỀN TỆ SỐ 11 NĂM 2019

Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng giới thiệu Thư mục Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ số 11 năm 2019.

1. Khó khăn, thách thức trong tăng vốn điều lệ của các ngân hàng năm 2019/ Tôn Thanh Tâm// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 11/2019 .- Tr. 20 – 24

Tóm tắt: Bài viết tập trung phân tích một số khó khăn và thách thức về tăng vốn điều lệ mà các ngân hàng thương mại (NHTM) có thể đối diện trong năm 2019 từ những góc nhìn khác nhau như: (i) thị trường chứng khoán (TTCK), (ii) lộ trình thực hiện một số văn bản pháp quy..., từ đó góp thêm cơ sở lý luận cho các nhà điều hành và quản trị ngân hàng tham khảo trong quá trình đề ra chiến lược tăng vốn điều lệ trong năm 2019.

Từ khóa: Khó khăn, thách thức; Tăng vốn điều lệ; Ngân hàng thương mại

2. Ứng dụng hệ thống xếp hạng quốc tế trong đánh giá năng lực ngân hàng của Việt Nam/ Nguyễn Hoàng Diệu Hiền// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 11/2019 .- Tr. 25 – 29

Tóm tắt: Bài viết trình bày việc áp dụng các hệ thống đánh giá quốc tế trong xếp hạng ngân hàng, trong đó nhấn mạnh đến CAMELS tại Việt Nam. Trên cơ sở đánh giá về khả năng áp dụng của bộ chỉ tiêu vốn được công nhận toàn cầu này, bài viết đề xuất một số ý kiến có tính ứng dụng để đóng góp cho sự lành mạnh, an toàn của ngành ngân hàng và vấn đề quản lý điều hành chính sách trong tương lai ở Việt Nam.

Từ khóa: CAMELS; Ngân hàng; Việt Nam; Xếp hạng

3. Ứng dụng mô hình logistic trong quản trị rủi ro tín dụng/ Đặng Thị Thu Hằng// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 11/2019 .- Tr. 30 – 34

Tóm tắt: Một khảo sát thực tế mà nhóm nghiên cứu thực hiện trong năm 2015 về lộ trình nghiên cứu xây dựng mô hình ước tính tổn thất tín dụng bao gồm tổn thất dự kiến (Expected Loss), tổn thất ngoài dự kiến (Unexpected Loss) và các tham số rủi ro như xác suất vỡ nợ (PD), dư nợ tại thời điểm vỡ nợ (EAD), tổn thất khi vỡ nợ (LGD) theo tiêu chuẩn Basel 2 cho thấy: hiện có 18% ngân hàng đã chủ động nghiên cứu xác định xác suất vỡ nợ PD của khách hàng vay vốn; có 7% ngân hàng đã thực hiện xác định tổn thất tín dụng dự kiến - EL; có 71% ngân hàng đang nghiên cứu xác định xác suất vỡ nợ PD của khách hàng vay vốn; có 81% ngân hàng đang nghiên cứu xác định tổn thất tín dụng dự kiến - EL; và có 5 ngân hàng chưa triển khai nghiên cứu PD và EL do năng lực tài

chính còn hạn chế, chưa thể triển khai trong ngắn hạn. Xuất phát từ thực tiễn trên, bài nghiên cứu giới thiệu việc sử dụng mô hình logistic trong ước lượng tham số PD, trên cơ sở đó đưa ra một số ý kiến phân tích và khuyến nghị nhằm tăng cường khả năng áp dụng các thông lệ quốc tế về quản trị rủi ro tín dụng tại các ngân hàng Việt Nam.

Từ khóa: Mô hình logistic; Quản trị rủi ro tín dụng; Tồn thất

4. Hợp tác đào tạo kỹ năng lao động và phát triển nguồn nhân lực giữa doanh nghiệp và các trường đại học tại Việt Nam/ Nguyễn Thị Hương Giang// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 11/2019 .- Tr. 35 – 37

Tóm tắt: Tại nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam, trên thị trường lao động đang tồn tại một nghịch lý thường được gọi là “nghịch lý thiếu thừa”. Trong khi ở phía cung, tỷ lệ thất nghiệp đang ở mức cao và nhiều người lao động không thể tìm được việc làm thì từ phía cầu, doanh nghiệp cũng luôn than phiền rằng họ không thể tuyển đủ lao động. Một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn tới nghịch lý nói trên là vấn đề “khoảng trống kỹ năng” (skill gap) khi những kỹ năng sẵn có của lực lượng lao động không đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp.

Từ khóa: Kỹ năng lao động; Nhân lực đào tạo

5. Thế giới trong bối cảnh thương mại Mỹ - Trung tiếp tục leo thang/ Vũ Xuân Thanh// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 11/2019 .- Tr. 38 – 43

Tóm tắt: Sau 11 vòng đàm phán không đạt được bất cứ thỏa thuận nào, từ đầu tháng 5/2019, xung đột thương mại Mỹ - Trung tiếp tục leo thang và có nguy cơ trở thành cuộc chiến kéo dài giữa hai quốc gia, ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Từ khóa: Xung đột thương mại; Thương mại Mỹ - Trung; Kinh tế toàn cầu

Trung tâm Thông tin Thư viện